



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรม
โครงการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรม
โครงการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล ได้ดำเนินการคัดเลือกเพื่อสรรหาบุคคลเข้ารับการ
อบรมโครงการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการ
คัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัคร
บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้.-

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	เลขประจำตัว ผู้สมัครสอบ	คะแนน
๑	นางสาวยุวดี แซ่ท้าว	๐๐๐๑	๘๖.๙๙

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทราบ ดังนี้

๑. บัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ แต่ถ้ามีการคัดเลือกในตำแหน่ง
เดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกนี้เป็นอันยกเลิก
๒. ผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดได้รับการขึ้นทะเบียนตามประกาศนี้ ถ้ามีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิก
การขึ้นบัญชี คือ

๒.๑ ผู้นั้นสละสิทธิการแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

๒.๒ ผู้นั้นไม่มีมารายงานตัวเพื่อรับการแต่งตั้งในเวลาที่ยังคงการบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์กำหนด

๓. การคัดเลือกครั้งนี้ ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ
ตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้ใดขาดคุณสมบัติ จะถือว่าขาดคุณสมบัติตั้งแต่วัน
รับสมัครและจะไม่ได้รับการจ้างเป็นอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นหรือหากได้รับการจ้างแล้วจะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่ง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายชานน โชติคคณานต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์